



GOLD SPOT: ตะกรอบแนวรับสำคัญที่ 1258 ดอลลาร์



แนวรับ		แนวต้าน	
1255	1250	1262	1265

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามในคืนวันที่ 15 ม.ค. (เวลาไทย)

- 19.30 น. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
- 19.30 น. ราคานำเข้าและส่งออกเดือนพ.ค.
- 19.30 น. ดัชนีภาพการผลิต (Empire state manufacturing) เดือนมี.ย.
- 20.15 น. การผลิตภาพอุตสาหกรรม

ภาพราย 60 นาที ราคาลงมาทดสอบกรอบแนวรับสัญญาณ ซึ่งไม่ควรหลุดบริเวณนี้ มิฉะนั้นจะเกิดการเปิด Downside ทันที เนื่องจากแนวรับบริเวณนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ให้น้ำหนักการฟื้นตัวมีมากกว่า

กลยุทธ์

- พอร์ตว่าง เปิด Long ส่วนที่บริเวณ 1258 ดอลลาร์วางเป้าหมายทำกำไรที่ 1262-1265 ดอลลาร์ *มีจุดตัดขาดทุนที่ 1255 ดอลลาร์*

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อหรือควรเชื่อว่าจะมีความน่าเชื่อถือ และหรือมีความถูกต้อง / อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะ ชักจูงหรือชักชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความคิดเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (มหาชน)Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน